



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๖๖๘

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการฝึกอบรม “การสร้างเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ Cluster และกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ Cluster ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ต่อไป

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้ประโยชน์เอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ผ่าน QRCode ท้ายหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๖๑-๘๘๙

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เลขที่ 2360

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๑๓๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ตามที่ได้จัดการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ Cluster และกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ Cluster ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในกรณีนี้ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ต่อไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาใช้ประโยชน์เอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย” ได้ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐๒ ๒๕๓ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒



เอกสารองค์ความรู้ฯ